

เอกสารอ้างอิง

กรมส่งเสริมการเกษตร .2547. เอกสารวิชาการ การปลูกผักบนพื้นที่สูง. กรุงเทพฯ: กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูง.

กรณีการ์ ใจประเทือง. 2554.การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด. การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กฤษณา รัตนพุกฤษ. 2549. พฤติกรรมการซื้อผักผลไม้สดเมืองหนาวของลูกค้ามูลนิธิโครงการหลวง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตาม โครงการวิจัยที่ 3075-3610. เชียงใหม่: มูลนิธิโครงการหลวง.

จริยา วิสิทธิ์พานิช และคณะ. 2549 โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง (ระยะที่ 2) .กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ฐิติกร กิตติสารศ. 2549. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนปลูกพริกหวานแบบไม่ใช้ดินในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. 2553. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Soiless Culture). พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บุษรา ใจยศ. 2551.การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตกล้วยไข่ในจังหวัดตาก การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ภราดร สีสอนโนธรรม. 2540.การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกผักบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง. การค้นคว้าแบบอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มูลนิธิโครงการหลวง. 2551. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรือนในพื้นที่โครงการหลวง. รายงานฉบับสมบูรณ์.เชียงใหม่: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).

มูลนิธิโครงการหลวง. 2555. คู่มือการจัดชั้นคุณภาพผัก. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).

มูลนิธิโครงการหลวง. 2555. รายงานผลการดำเนินการพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555. เชียงใหม่: มูลนิธิโครงการหลวง.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 2556. “รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการองค์ความรู้สู่การพัฒนา”. เชียงใหม่.

สาวิตรี แสงเกิด. 2553. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ บัณฑิตมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุพัฒน์ อัยไพบุลย์สวัสดิ์. 2553. เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2546. “คู่มือการปลูกผักบนพื้นที่สูง”. เชียงใหม่.

วรศักดิ์ สามารถ. 2549. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการอาคารพาณิชย์ให้เช่าในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิทยา สุวรรณ (2554) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานของเขตพื้นที่ ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่อิง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วุฒิสักดิ์ สุรินกาน. 2550. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกฝรั่งพันธุ์กลมสาละในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

หลุกทัย มีนะพันธ์. 2550. หลักการวิเคราะห์โครงการ: ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Wallace E. Huffman. 1996. **Farm Labor: Key Conceptual and Measurement Issues on the Route to Better Farm Cost and Return Estimates.** แหล่งข้อมูล :

<http://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/218> (12 มีนาคม 2556).